

นักสมเด็จพระเจ้านั่งยาเออ เจ้าฟ้าทศพรตรีศ
 มีกรมพระจักรพรรดิพงษ์ ครั้นเวลาบ่าย ๒
 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
 พระราชดำเนินกลับพระบรมมหาราชวัง ในเวลา
 บ่ายเก้าโมงเศษ ทรงย้ายศรี ชื่อน้อพรหมณ์
 ใต้นว้เวียนที่บนสมโพธิพระสุพรรณบัฏ การ
 เลื่อนกรมเปลี่ยนแต่เพียงนี้
 (พระนามจากในพระสุพรรณบัฏนั้น มีแจ้งในคำ
 ประกาศซึ่งมีต่อไปแล้ว)

ประกาศเลื่อนกรม

คุณมัตถุ พระพุทธศาสนกาล เป็นอธิการภาค
 ล่วงแล้ว ๒๔๒๘ ทรพยา ปัตถุยวภาค
 กฤตสังวัจระขณมาศชยณปัตถุช เอกาทศมิกิถิ
 ศุภร วารบวิเขตทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระ
 ประมุนทรมหากุฬางกรณ ๑ ๑ พระจุลจอม
 เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่า สมเด็จพระเจ้า
 น้อยยาเออ เจ้าฟ้าทศพรตรีศมี กรมหลวงจักร
 พรวกพิพงษ์ เป็นสมเด็จพระบรมราชโสมภพราชชายา
 ร่วมพระราชศุภไทย ประกอบไปด้วยพระธิดาใครบ
 ซื่อตรง ดำรงอยู่ในความสัตย์สุจริตอุทิศรวม
 อันพิเสศ สมควรแก่พระเกียรติยศถานีตร
 อันสูงศักดิ์ ทั้งพระศุภไทยจงรักภักดีต่อได้
 ฝ้าลของขลุพระบาท มุ่งหมายที่จะบิ้องถิ่นสรรพ
 อนุที่วอันครายทั้งปวง อันจะพึงมีมาแก่พระบรม
 ราชวงษ แลพระราชอาณาจักรทรงพระสุสาช
 ที่ประพฤติกิจราชการทั้งปวง โดยความอ่อนน้อม
 ซื่อตรงเต็มกำลังที่จะประพฤติกิจ เพื่อจะได้เป็น
 แบบบหนักเชยงอย่างแก่พระบรมวงษราชวงษ แล
 ธิราชการทั่วไป ถึงว่าจะไม่มีเวลาซึ่งไม่ทรง
 สละขยโดยพระโรคที่ของขยบั้ง ในราชการเป็นครั้ง
 ฝนคราวบ้าง ก็ยังมีพระศุภไทยผู้พินในราชกิจ

การเจริญของบ้านเมือง ทั้งอยู่ในพระศุภไทยมี
 ใต้แว่นวาง เมื่อมีโอกาศที่จะทรงถาวรชโนโก ก็
 ทั้งพระศุภไทยทรง จักรราชการนั้น ๆ ให้สำเร็จ
 ล่วงไปได้ โดยพระธิดาใครบมุ่งหมายอันแรง
 กล้า ประการหนึ่งสมเด็จพระอนุชาธิบคี่ซึ่งมี
 มาแต่การก่อน เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช
 ใต้เถลิงถวัลยราชสมบัติ ก็ยอมให้ทรงรับพระ
 เกียรติยศ อันยิ่งใหญ่กว่าพระบรมวงษานุวงษทั้ง
 ปวง เพื่อจะได้เป็นกำลังอุคหนุนพระบรมเชษฐา
 ภาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน เป็น
 ที่เกรงขาม แแต่ศรัทธามุ่งจำมิตรทั้งที่กลายในภาย
 นอก แแต่ทศุภไทยที่ถกกราวมาแต่ในรัชกาลปัต
 ยุขนั้น การเคลื่อนกลายไปหาเหมือนอย่างแต่
 ที่อื่นไม่ คนทั้งปวงก็พากันคิดมีน้หมายว่าสม
 เคาพระเจ้าน้อยยาเออ คงจะมีพระศุภไทยประมาจะ
 ได้เป็นไปตามการซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน จนถึง
 พุทธศักราชวันสงไสยศากศเนกนไป ในสมัย
 ต่าง ๆ แแต่กาลก่อนก็มีบ้าง แแต่ความที่คนทั้ง
 ปวงก็เห็นไปตามการอย่างเดานั้น เช่นการทางไกล
 จากพระธิดาใครบ ของสมเด็จพระเจ้าน้อยยาเออ
 ที่จริงเท่านั้นเป็นอันมาก ด้วยได้กราบบังคมทูล
 พระกรุณา พระดำริในทางซึ่งจะจักทำให้ปกครอง
 บ้านเมืองให้เป็นการเรียบร้อย สมควรโดยแบบ
 อย่างปกครองรักษาซึ่งเป็นไปในประเทศทั้งปวง ถัว
 ไต่ทรงกิดที่จะมีพระเกียรติยศยิ่งใหญ ตามแบบ
 โมราณอันทรงเห็นว่าไม่เป็นการมีคุณ ที่จะให้บ้าน
 เมืองมีความเจริญให้สมนัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลลงไป
 โดยมากแล้วดังนี้เลย พระกำริของสมเด็จพระ
 เจ้าน้อยยาเอออันนี้ ได้กราบบังคมทูลพระ
 กรุณาไว้แต่ช้านานล่วงมาตลอดจนถึงกาลบัดนี้ ก็
 ยังทรงยังยืนอยู่ในพระกำริหเกณนี้ มิได้คว้มไหว
 แแต่ก็หนักอับหนึ่งเลย เพราะฉะนั้นควรจะแทนเป็น

พยานอันสำคัญยิ่งใหญ่ว่าพระอภัยราชมงคล
 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าทิฆุฑปก
 ไกรในการที่จะให้บ้านเมือง มีความเจริญยิ่งใหญ
 โดดเข้าไปในธรรมเนียบแต่อย่างใด แต่อำนาจปก
 ครองรักษา ให้เต็มถึงกับประเทศที่สงบให้ ได้
 เกิดขึ้นไปในความเจริญเสมอเสมอกัน ได้ จึงมีได้
 คึกคึกแจ่มแจ้งระโชนของพระองค์ แล้วแลทรง
 ปรารถนาในที่จะมีทางความ ซึ่งปรารถนา เพื่อพระ
 องค์ตั้งอยู่ในตำแหน่งเชลย แล้วแลตามมีพระ
 ท้าวกิจ อันยิ่งเอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นพระ
 มาดอย่างนั้น นี้ว่าแนวสายกอบอย่างยิ่งควรจะ
 สรรเสริญ ได้เป็นอนุเกศในยศ เพราะฉะนั้นจึง
 ทรงพระราชดำริหว่า ซึ่งสมเด็จพะระอนชวราชันย
 ใต้ดำรงอยู่ในพระเกียรติยศอันใหญ่ ก็นับว่าเป็น
 เครื่องอศุยกนุพระบรมวงศานุภาพอันยิ่งใหญ และ
 สมเด็จพะเจ้าน้องยาเธอเกล้าทรงประกอบด้วยพระ
 อภัยราชมงคลอันพิเศษที่พระนามมาแล้ว ควรจะยก
 ย่องเชิดชูพระเกียรติยศไว้ ให้เป็นที่อศุยกนุพระ
 บรมวงศานุภาพ แลปรารถนุพระเกียรติยศอันพิ
 เศษให้แพร่หลายอยู่ในแผ่นดินสืบไปภายหน้า ตาม
 สมควรแก่พระอภัยราชมงคล ซึ่งทรงตามพระพุ
 ไทยนั้น จึงมีพระบรมราชโองการ หารพระขนิ
 ชูรังสีสังหนาท คำรัสสรให้เสด็จพระนามสมเด็จพระ
 พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรม
 ทหลวงจักรพรรดิพงษ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยา
 เธอ เจ้าฟ้าต่างกรมตำแหน่งใหญ่ ในตำแหน่ง
 ฟ้าต่างกรม กรมพระ มีพระนามตามจารึกใน
 พระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้า
 ฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ดำรง
 ขัตติยศก็ภริยรรควยศ รัตนมคมยุรมาชาในยศ
 ตลทุกุไทยรวมสุจริต อนนกราชกิจสิทธิวิจากรม

มโหฬารคุณสมชติพทททวิรัตนสวณคม อุดมเกษา
 นุกาพพิติสังหนามให้ทรงศักดิ์ทิศา ๕๐๐๐ กาม
 พระราชกำหนดอย่างสมเด็จ พระเจ้าน้องยาเธอ
 เจ้าฟ้าต่างกรม ขอให้ทรงเจริญทุกคุณชวมา
 พรณสุข ผลปฎิภาณคุณสารสมชติสรพรศิริ
 สวัสดิ์ชีพิพัฒมมงคล เมียรตอิธิรัศมิ์ทิตชานุภาพ
 วิบุลยคุณผลมโหฬารทุกขระการ ทำราชการฉลอง
 พระเศฐพระคุณไทยสมควรแก่ความเป็นพระบรม
 ราชตระกูลอันสูงศักดิ์ในพระบรมราชวงษนี้ ขอ
 ให้พระเกียรติคุณอศุยกนุยศปรารถนุสืบไปสืบกาลนาน
 ให้ทรงเลื่อน เจ้ากรมเป็นพระจักรพรรดิพงษ์
 ถึงศักดิ์ทิศา ๘๐๐
 ให้ทรงเลื่อน ปลัดทรม เป็นหลวงจ่านราช
 กิจ ถึงศักดิ์ทิศา ๖๐๐
 ให้ทรงเลื่อน สมุหชาญชี่ เป็นขุนเสถียพล
 นีนา ถึงศักดิ์ทิศา ๖๐๐
 ให้ผู้ ที่ไกรยศตำแหน่งที่ ๓ นี้ ทำราชการ
 ในหลวงแลในกรมตามอย่างธรรมเนียม เจ้ากรม
 ปลัดทรม สมุหชาญชี่ ในเจ้าฟ้าต่างกรมสืบไป
 ให้มีความศุขสวัสดิ์ก็เจริญเทอญ

ติไปดมา

สมเด็จพระปรมิ เทรมหาทูฟ้าดวงกรณิ์ พระ
 รุจจอมเกล้า เราช่าเผือกเสยาม ที่ฝ่ายเหนือ
 ฝ่ายใต้ ผลคนแค้นที่หลายที่ใกล้ คียง คือถาว
 เลียงถาวถาวมถายู กระเหียงแลอื่น ๆ ผู้ปณ
 เจ้าเป็นใหญ่ของเครื่องราชอิศริยยศ ซึ่งเผือก
 สยาม ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง
 ผู้ ซึ่งจะได้พบอ่านคำประกาศนี้ให้ทราบว่า สมเด็จ
 พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมีกรมพระ
 จักรพรรดิพงษ์ สมควรจะมีเครื่องราชอิศริยยศ
 ซึ่งเผือกสยามได้